

๗ 'บิกอู๊ด'จับมือภาครัฐร่วมผนึกกำลัง

เตือนประชาชนถึงภัยโลกออนไลน์

วันที่ 27 เม.ย.66 พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง ที่ปรึกษาพิเศษ ดร./หัวหน้าคณะทำงานเสริมภูมิคุ้มกันด้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เปิดเผยว่าช่วงที่ผ่านมามีมิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ โทรศัพท์หรือส่งข้อความสั้น หลอกหลวงประชาชน โดยอ้างเป็น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรมที่ดิน กรมสรรพากร กรมการค้าภายใน กรมศุลกากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/ส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง/ส่วนภูมิภาค เพื่อชักจูงให้ประชาชนหลงเชื่อกดลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชัน

ชั้นควบคุมเครื่องโทรศัพท์แล้วโอนเงินออกจากบัญชีธนาคารไป หรือส่งเอกสารปลอม ช่มชู้ให้ประชาชนกลัว เป็นเหตุให้ประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากสถิติการหลอกหลวงในระบบรับแจ้งความออนไลน์มีทั้งหมด จำนวน 244,567 เคส ส่วนรูปแบบการหลอกหลวงคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างหน่วยงานของรัฐมีจำนวน 20,937 เคส มูลค่าความเสียหาย จำนวน 3,328,454,052.35 บาท คิดเป็น 8.56 เปอร์เซ็นต์ ของรูปแบบการหลอกหลวงทั้งหมด ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2565 - 22 เม.ย.2566)

พล.ต.อ.สมพงษ์ กล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประสานหน่วยงานของรัฐที่ถูกแอบอ้างแล้วได้รับการยืนยันว่าไม่มีการใช้วิธีติดต่อประชาชนในรูปแบบที่

มิจฉาชีพคอลเซ็นเตอร์แอบอ้าง จึงได้แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงวิธีการของคนร้าย จุดสังเกตและแนวทางการระวังป้องกันตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพตลอดมา แต่ปรากฏว่าปัจจุบันยังมีประชาชนหลงเชื่อ ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้เชิญหน่วยงานของรัฐที่ถูกแอบอ้างมาร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยออนไลน์ในรูปแบบของคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างหน่วยงานรัฐ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพต่อไป



ผนึกกำลังเตือนภัย...พล.ต.อ.สมพงษ์ ชิงดวง ที่ปรึกษาพิเศษ ดร./หัวหน้าคณะทำงานเสริมภูมิคุ้มกันด้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จับมือภาครัฐร่วมผนึกกำลังเตือนประชาชนถึงภัยโลกออนไลน์ ที่การหลอกหลวงในระบบรับแจ้งความออนไลน์ เพื่อชักจูงให้ประชาชนหลงเชื่อกดลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันควบคุมเครื่องโทรศัพท์แล้วโอนเงินออกจากบัญชีธนาคาร

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 80,000
Ad Rate: 842

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 28 เมษายน 2566

ปีที่: 29

ฉบับที่: 7171

หน้า: 1(ขวา), 29

Col.Inch: 51.68

Ad Value: 43,514.56

PRValue (x3): 130,543.68

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 3BBค้นหาแหล่งกู้ใหม่ JASIFส่งชื่อกปรับค่าเช่า

3BBค้นหาแหล่งกู้ใหม่ JASIFส่งชื่อกปรับค่าเช่า

บลจ.บัวหลวง (BBLAM) แจงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นราย JASIF เผย 3BB กำลังเร่งหาสถาบันการเงินเพื่อขอกู้เงินเติมสภาพคล่อง พร้อมเสนอปรับโครงสร้างค่าเช่า ส่วนดีล ADVANC ชื่อ 3BB คาดเสร็จในไตรมาส 2/66 ย้ำเอไอเอสตั้งกองอินฟราฯ ไม่กระทบ JASIF เหตุประเภทสินทรัพย์แตกต่างกัน

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการ

อ่านต่อ
หน้า 29

3BB

ผู้จัดการ Head of Real Estate Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด (BBLAM) บริษัทจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์ อินเทอร์เน็ต จัสมีน (JASIF) ในฐานะประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นราย JASIF เปิดเผยว่า วานนี้ (27 เม.ย. 2566) ในการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งสิ้น 138 ราย จำนวน 3,356,562 หุ้น คิดเป็น 41.9570% ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดที่ 8,000,000,000 หุ้น

ในที่ประชุมฯ ผู้ถือหุ้นฯ ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายค่าเช่ากองทุน JASIF ลำช้า จากบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB (3BB) ทั้งนี้บริษัท จัดการขอแจงว่า ตามเงื่อนไขการชำระค่าเช่าของกองทุนฯ 3BB จะต้องมีการชำระค่าเช่าให้กับกองทุนฯ ทุกวันที่ 15 ของแต่ละเดือน และสามารถรับการผ่อนผันชำระค่าเช่าล่าช้าได้ไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 15 ของเดือนนั้น ๆ พร้อมทั้งต้องจ่ายค่าปรับให้กับกองทุนฯ จำนวน 7.5%ต่อปีด้วย

ในอนาคตหาก 3BB ยังไม่มีความสามารถในการชำระค่าเช่าให้กองทุนฯตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ ทางกองทุน JASIF จะดำเนินการกับ 3BB ดังนี้ 1.บอกเลิกสัญญาเช่ากับ 3BB 2.ทางกองทุนฯจะเข้าไปยังพื้นที่ของที่ตั้งทรัพย์สิน 3.ทางกองทุนฯจะเดินหน้าเรียกร้องค่าเช่าที่ทาง 3BB ค้างจ่ายอย่างต่อเนื่อง และ 4.กองทุนฯ จะดำเนินการตามกฎหมายที่กองทุนฯระบุไว้

ตามสัญญาไว้

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ 3BB ยังไม่มีการปิดนัดชำระค่าเช่ากองทุนฯในขณะนี้และที่ผ่านมา แต่ 3BB รับกับกองทุนฯจากการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2566 3BB อยู่ระหว่างมองหาสถาบันการเงินอื่น เพื่อเข้ามาช่วยเรื่องสภาพคล่องของบริษัท รวมถึงเสนอเรื่องปรับโครงสร้างค่าเช่าจากกองทุนฯ ด้วย ในประเด็นนี้แม้จะมีการนำเสนอเข้ามา ทางกองทุนฯ ยังไม่ได้ตัดสินใจ แต่จะนำพิจารณาโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและกองทุนฯ

เป็นหลัก ท้ายที่สุด เรื่องของการปรับโครงสร้างค่าเช่า ผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ตัดสินใจและต้องมีการจัดประชุมฯเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเห็นชอบเท่านั้น

“หากมีอะไรเปลี่ยนแปลง BBLAM ในฐานะบริษัทจัดการ จะยึดผู้ถือหุ้นและกองทุนเป็นหลัก โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ เช่นเดียวกับที่บริษัทได้เดินหน้านำรายละเอียดผลประกอบการอย่างช่วงปี 2565 ทางบริษัทได้มีการเจรจากับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL ทำให้ได้ดอกเบี้ยลดลง มีการต่อรองราคาเช่าให้มีการจ่ายล่วงหน้า ฯลฯ บริษัทยังคงยึดหลักการเดิมในการรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและกองทุน” นายพรชลิต กล่าว

นายพรชลิต กล่าวอีกว่า กองทุน JASIF หากจะปิดกองทุนนั้น มีความเป็นไปได้น้อยมาก เนื่องจากความต้องการใช้บรอดแบนด์ใยแก้วนำแสงยังมีอยู่มาก แม้ว่าบรอดแบนด์ใยแก้วนำแสงจะมีการแข่งขันอยู่สูงก็ตาม แต่ถ้า 3BB มีปัญหาในอนาคต กองทุนฯ จะมีการหาผู้เช่ารายใหม่เข้ามาแทน หากกรณีเลวร้ายสุดหาผู้เช่าฯ ไม่ได้เลย กองทุนฯ จะขายทรัพย์สินและแบ่งเงิน

คืนให้กับผู้ถือหุ้นราย

อย่างไรก็ตาม ด้วยผู้ถือหุ้นมีจำนวนหลายราย รวมถึง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC (AIS) ต้องการขยาย 5G ทำให้บรอดแบนด์ใยแก้วนำแสงยังมีความต้องการอยู่สูง ขณะเดียวกันสินทรัพย์ของ 3BB ที่อยู่ในกองทุน JASIF เป็นใยแก้วนำแสงทั้งหมด ไม่มีที่เป็นเส้นทองแดงเข้ามาอยู่ในกองทุนฯ

“จากข่าวความคืบหน้าล่าสุด ที่ทาง AIS แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.ได้เห็นชอบการซื้อหุ้น TTTBB และซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน JASIF แล้ว และจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ด กสทช.ในวันที่ 3 พ.ค. 2566 นี้ เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป ซึ่งทาง AIS เอง คาดว่า หากขั้นตอนดังกล่าวเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เชื่อว่าดีลจะจบในไตรมาส 2/2566 นี้ ทางบริษัทจัดการก็เชื่อว่าดีลจะจบในระยะเวลาดังกล่าวเช่นกัน” นายพรชลิต กล่าว

สำหรับกระแสข่าวว่า AIS มีแผนจะจัดตั้งกองทุนอินฟราสตรัคเจอร์ฟันด์ มองว่า ไม่กระทบกับกองทุน JASIF เนื่องจาก แผนการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว AIS จะเน้นสินทรัพย์ประเภท Data center และ Power เป็นหลัก ขณะที่ JASIF เป็นใยแก้วนำแสง ซึ่งคนละสินทรัพย์กัน ทำให้ไม่ซ้ำซ้อนและเกิดผลกระทบต่อกองทุน JASIF ส่วนเรื่องการทำทรัพย์สินใหม่เข้ามาในกองทุนฯ นั้น ทางบริษัทจัดการจะมีการประสานงานกับทาง AIS อย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญการได้รับยกเว้นภาษี 10% จะช่วยดึงดูดให้นักลงทุนรายย่อยสนใจลงทุนใน JASIF มากขึ้น ส่งผลให้ AIS มีโอกาสเพิ่มสินทรัพย์เข้ากองทุน JASIF ได้

ส่วนเรื่องเงินปันผล กองทุนฯ จะพยายามรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นรายในระดับคงที่เช่นเดียวกับช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เงินปันผลที่จ่ายออกไปจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับผลกำไรของกองทุนฯ เป็นหลัก พร้อมกันนี้กองทุนฯ ได้มีการกันเงินสำรองกรณี 3BB นำสายลงดินไว้เรียบร้อยแล้ว มั่นใจว่าเงินสำรองดังกล่าวเพียงพอต่อการจัดการนำสายลงดิน แม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีการเบิกจ่ายในส่วนนี้จากกองทุนก็ตาม

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: ศุกร์ 28 เมษายน 2566

ปีที่: 46

ฉบับที่: 16483

Col.Inch: 21.87 Ad Value: 33,898.50

ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: เปิดตัวรายการ

หน้า: 4(ล่างขวา)

PRValue (x3): 101,695.50

คลิป: สีสี่

เรียงคน มาเป็นข่าว



เปิดตัวรายการ - ดรี บัญเจือ ผอ.สำนักข่าวเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภค กสทช., วิทยุติดบนานา นายกสสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และเอกกมล แพทยานันท์ นายกสสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บจก.เทันนิม เปิดตัวรายการ “สื่อยอดนักสืบ” ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ณ โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ รัชดา เมื่อเร็วๆ นี้